

## THÔNG TIN KHI CÓ NGƯỜI XIN LỆNH BẢO VỆ BẠO HÀNH TRONG GIA ĐÌNH CHỐNG LẠI QUÍ VỊ

### **Quý vị phải tuân thủ theo lệnh bảo vệ nếu không sẽ bị bắt giữ và buộc tội hình sự**

Phải tuân thủ lệnh bảo vệ dù

- nguyên đơn nói rằng quên lệnh bảo vệ cũng không sao và muốn liên lạc với quý vị,
- nguyên đơn nói dối để được lệnh bảo vệ,
- chánh án phạm sai lầm trong lệnh bảo vệ, hoặc
- quý vị là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin lệnh bảo vệ chính mình, hãy đọc Chỉ Dẫn: Làm cách nào để xin Lệnh Bảo Vệ vì Bạo Hành trong gia đình (mẫu [DV-150](#)), có sẵn tại [ak-courts.info/dv150vi](http://ak-courts.info/dv150vi).

Xem thêm thông tin: [ak-courts.info/pub23](http://ak-courts.info/pub23)

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần một thông dịch viên, xin yêu cầu giúp đỡ tại toà án địa phương.

### **Lệnh Bảo Vệ của Bạo Hành trong gia đình là gì ?**

Lệnh bảo vệ được chánh án ký và ra lệnh cho quý vị làm hay không được làm một số việc. Thí dụ: lệnh bảo vệ thường thường sẽ buộc một người phải tránh xa một người khác và không được liên lạc với họ.

Xin được lệnh bảo vệ **không** giống như trình báo cảnh sát về một vụ phạm pháp. Lệnh bảo vệ thuộc về luật dân sự.

Quý vị cũng có thể bị kiện hình sự liên quan đến sự việc xảy ra dùng làm căn bản cho lệnh bảo vệ. Nếu vụ kiện hình sự của quý vị có lệnh "cấm liên lạc", quý vị phải tuân thủ **cả hai** lệnh bảo vệ của toà hình sự và lệnh bảo vệ của toà dân sự. Nếu một lệnh có nhiều hạn chế hơn lệnh kia, tuân theo lệnh có nhiều hạn chế hơn. **Đừng liên lạc với người kia trừ khi không còn các lệnh cấm.**

### **Tôi cần biết những từ nào?**

**Nguyên đơn.** Người xin toà cho mình lệnh bảo vệ. Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đệ đơn thay trẻ vị thành niên xin lệnh bảo vệ. Người giám hộ có thể đệ đơn thay một người trưởng thành mất năng lực.

**Bị đơn.** Người mà nguyên đơn xin lệnh bảo vệ để chống lại. Nếu quý vị được thông báo chính thức bị lệnh bảo vệ, thì quý vị chính là bị đơn.

**Kiến nghị.** Chúng từ mà nguyên đơn nộp với toà để xin lệnh bảo vệ. Trong đó xác nhận tại sao nguyên đơn tin rằng họ cần lệnh bảo vệ.

### **Có những loại lệnh bảo vệ bạo hành trong gia đình nào?**

**Lệnh Bảo Vệ Ngắn Hạn** (còn gọi là lệnh "đơn phương") kéo dài 20 ngày. Chánh án có thể gia hạn thêm 20 ngày nữa nếu (1) quý vị không nhận được một bản sao của lệnh trong vòng 20 ngày đầu, và cơ quan công lực cần thêm thời gian để trao cho quý vị; hoặc (2) quý vị đồng ý gia hạn; hoặc (3) chánh án thấy có lý do chính đáng để gia hạn sau khi nghe cả quý vị lẫn nguyên đơn trình bày. Chánh án ban lệnh bảo vệ dựa vào những gì nguyên đơn viết trong kiến nghị và lời khai của nguyên đơn trước toà, nếu có một phiên toà.

**Lệnh Bảo Vệ Dài Hạn** có thể kéo dài đến một năm. Chánh án chỉ có thể ban lệnh bảo vệ dài hạn sau khi có một phiên tòa. Quý vị phải được thông báo về phiên tòa này 10 ngày trước và có cơ hội trình bày ở phiên tòa đó để cho chánh án biết câu chuyện theo khía cạnh của mình. Nếu quý vị không ra tòa, chánh án vẫn có thể ban lệnh bảo vệ mà không cần nghe quý vị trình bày. Cơ quan công lực chịu trách nhiệm thông báo cho quý vị về phiên tòa.

**Cả hai Lệnh Bảo Vệ Ngắn Hạn và Dài Hạn.** Nếu nguyên đơn xin cả hai loại lệnh, chánh án sẽ xem xét kiến nghị ngay hôm được nộp và sẽ quyết định có hay không cho lệnh bảo vệ ngắn hạn. Nếu chánh án ban lệnh bảo vệ ngắn hạn, một phiên tòa sẽ được thu xếp trong 2-3 tuần để quyết định lệnh bảo vệ dài hạn có được ban hay không. Nếu chánh án từ chối ban lệnh bảo vệ ngắn hạn, tiếp theo có thể có hay không có một phiên tòa.

**GHI CHÚ:** Còn có một loại lệnh bảo vệ tên là **Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp** kéo dài 72 giờ. Chỉ có cơ quan công lực mới có thể nộp xin lệnh này dựa vào lời khai của nguyên đơn. Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì để trả lời trừ việc phải tuân thủ theo nó. Loại lệnh này khá hiếm và sẽ không được bàn thêm trong mẫu đơn này.

### **Nguyên đơn cần phải chứng minh điều gì để được lệnh bảo vệ?**

Có hai thành tố “bạo hành trong gia đình” mà nguyên đơn cần chứng minh:

1. Nguyên đơn có một loại **quan hệ** nào đó với quý vị. Những loại quan hệ này theo luật gọi là “người trong nhà”, nhưng cũng không cần thiết phải sống trong cùng một ngôi nhà. Danh sách những quan hệ này nằm ở trang 5? của mẫu đơn.
2. Quý vị gây **án** với nguyên đơn. Chỉ có một số loại án (theo luật gọi là “bạo hành trong gia đình”) được ban lệnh bảo vệ. Nguyên đơn không cần không cần đặt tên án. Chánh án sẽ quyết định có gây án hay không dựa vào lời khai của nguyên đơn về chuyện đã xảy ra. Danh sách tội bạo hành trong gia đình nằm ở cuối mẫu đơn này.

### **Làm cách nào biết được có người được lệnh bảo vệ ngắn hạn và đang xin lệnh bảo vệ dài hạn chống lại tôi ?**

Nếu tòa đã ban lệnh bảo vệ ngắn hạn, cơ quan công lực (cảnh sát địa phương, cảnh sát toàn bang, VPSO-Nhân viên an toàn địa phương- v.v.) phải đưa bản sao lệnh bảo vệ và giải thích cho quý vị. Đây gọi là “thông tri chính thức”. Hãy đọc và làm theo mọi điều trong lệnh. Nếu không, quý vị có thể bị bắt giữ và buộc tội.

Nếu tòa xếp một phiên tòa về vụ lệnh bảo vệ dài hạn, cơ quan công lực phải đưa cho quý vị:

- một bản sao của kiến nghị mà nguyên đơn đã nộp. Điều này sẽ giúp cho quý vị biết điều mà nguyên đơn nói đã xảy ra, để quý vị có thể chuẩn bị cho phiên tòa dài hạn.
- thông báo với ngày, giờ, địa điểm của phiên tòa trong tương lai. Đôi khi thông báo này là một phần của lệnh bảo vệ, đôi khi là một văn kiến riêng. Phiên tòa là cơ hội cho quý vị nói cho tòa biết câu chuyện theo khía cạnh của mình. Nếu quý vị nhận thông báo mà không tham dự phiên tòa, chánh án sẽ quyết định ban lệnh bảo vệ hay không mà không có lời khai của quý vị. Nếu quý vị nhận được thông báo dưới 10 ngày trước phiên tòa, quý vị có thể yêu cầu tòa hoãn phiên tòa để quý vị có thời gian chuẩn bị.

Nếu bằng cách nào đó quý vị biết về lệnh bảo vệ hoặc về phiên tòa mà không phải được thông báo chính thức qua cơ quan công lực, hãy liên lạc với cơ quan công lực địa phương để lấy một bản sao của lệnh. Quý vị cũng có thể liên lạc với tòa án đã ban lệnh để biết thêm thông tin. Cho dù quý vị chưa được thông báo chính thức về lệnh bảo vệ, tốt nhất cũng nên tránh tiếp xúc với nguyên đơn.

## **Tôi có bị phạt tội hình sự khi có người được lệnh bảo vệ chống lại tôi?**

Lệnh bảo vệ dân sự không phải là một vụ kiện hình sự. Chánh án trong vụ lệnh bảo vệ của quý vị không thể bắt quý vị đi tù hoặc đóng tiền phạt. Nhưng quý vị sẽ chịu thi hành án về tội hình sự nếu:

- cảnh sát hoặc biện lý nộp đơn kiện quý vị trong tòa hình sự về cùng vụ việc liên quan đến lệnh bảo vệ, và quý vị bị kết tội. Quý vị sẽ nhận được thông báo về cáo buộc hình sự riêng. Quý vị có thể kháng nghị giống như trong những cáo buộc hình sự khác.
- quý vị không thực hiện lệnh bảo vệ. Quý vị có thể bị buộc tội "vi phạm lệnh bảo vệ". Nếu bị kết tội, hình phạt của tội này tù tối đa là một năm, tiền phạt tối đa là 25 ngàn mỹ kim.

**Quan trọng:** Quý vị có thể bị buộc tội vi phạm lệnh bảo vệ ngắn hạn, dù nguyên đơn không chứng minh được điều đó trong phiên tòa về lệnh bảo vệ dài hạn. Thí dụ, tòa ban lệnh bảo vệ ngắn hạn chống lại quý vị. Quý vị vi phạm lệnh bảo vệ và bị buộc tội vi phạm lệnh bảo vệ. Quý vị tham dự phiên tòa lệnh bảo vệ dài hạn và trình bày với chánh án câu chuyện theo khía cạnh của mình. Chánh án không ban lệnh bảo vệ dài hạn. Quý vị vẫn bị kết tội vi phạm lệnh bảo vệ ngắn hạn khi lệnh đang hiệu lực.

## **Điều gì xảy ra nếu tôi có con cái?**

**Nếu quý vị có con với nguyên đơn.** Lệnh bảo vệ có thể gồm những lệnh liên quan đến lịch thăm con, thăm viếng có giám sát hoặc trao đổi, hoặc tiền cấp dưỡng con cái.

Nếu quý vị có một vụ kiện khác về quyền giữ con, ly dị, chia tay, hoặc những vụ dân sự khác có liên quan đến con cái, những lệnh trong vụ lệnh bảo vệ có thể khác biệt với lệnh trong vụ kiện kia. Quý vị phải tuân thủ những điều lệnh trong vụ lệnh bảo vệ. Chúng **đi trước** bất cứ điều lệnh nào trong các vụ quyền giữ con, ly dị, chia tay, hoặc những vụ dân sự nào khác.

Nếu chánh án ban lệnh bảo vệ dài hạn, vị chánh án trong vụ quyền giữ con, ly dị, chia tay, hoặc những vụ dân sự nào khác có thể đòi khi thăm con phải có người giám sát. Chánh án sẽ cho quý vị biết cách đạt được thăm viếng không giám sát. Thông thường được đòi hỏi phải tham gia một chương trình.

**Nếu quý vị có con cái với người khác.** Theo luật của Alaska, nếu quý vị bị một lệnh bảo vệ lâu dài chống lại mình, có thể là quý vị sẽ không được cho quyền giữ con, hoặc thăm viếng không giám sát, dù nguyên đơn không phải là phụ huynh hoặc người giám hộ của những trẻ đó. Gặp trường hợp này, chánh án trong những vụ liên quan đến con cái của quý vị sẽ giải thích điều quý vị cần phải làm để kết thúc những hạn chế này. Thông thường được đòi hỏi phải tham gia một chương trình.

## **Chuyện gì xảy ra cho đồ vật của tôi hoặc đồ vật mà tôi chia sẻ với nguyên đơn ?**

Lệnh bảo vệ có thể tạm thời ban cho nguyên đơn căn nhà chung, thú cưng, xe, hoặc đồ vật cá nhân khác. Lệnh bảo vệ có một phần gọi là "Lệnh Hỗ Trợ". Trong phần này, chánh án có thể lệnh cho cơ quan công lực

- giúp nguyên đơn lấy đồ đạc nằm trong danh sách của lệnh bảo vệ. Quý vị bắt buộc phải đưa chúng cho nguyên đơn cho đến khi lệnh bảo vệ kết thúc hoặc thay đổi. Ai là sở hữu chủ không thành vấn đề.
- giúp quý vị lấy đồ đạc trong nhà chung. Tốt nhất là liên lạc với cơ quan công lực vaban ngày để được giúp đỡ, khi cảnh sát viên ít bận rộn hơn. Quý vị chỉ có 15 phút, cho nên hãy suy nghĩ lấy những gì quan trọng nhất với quý vị trước khi đi. Nếu bị đơn có mặt, đừng nói chuyện với họ. Nếu có thắc mắc, hỏi cảnh sát. Viên cảnh sát sẽ không cho phép quý vị lấy theo bất cứ đồ vật gì mà nguyên đơn không đồng ý.

Nếu chánh án chưa ra lệnh cho cơ quan công lực giúp quý vị lấy đồ đạc của mình (hoặc quý vị cần trở lại lần thứ hai), quý vị có thể xin chánh án thêm điều này vào lệnh bảo vệ. Xem câu hỏi bên dưới về cách thay đổi lệnh bảo vệ.

### **Làm sao để giải thích với toà tôi không đồng ý với lệnh bảo vệ?**

Nếu quý vị bị một lệnh bảo vệ ngắn hạn (20 ngày) chống lại mình, quý vị có hai giải pháp:

1. Xin thay đổi hoặc kết thúc lệnh bảo vệ ngắn hạn. Xem câu hỏi kế tiếp.
2. Nếu có một phiên toà về lệnh bảo vệ dài hạn, hãy tuân theo điều kiện trong lệnh bảo vệ ngắn hạn cho đến khi ra toà, rồi lúc ấy trình bày với chánh án khía cạnh của mình trong phiên toà dài hạn.

Nếu có lệnh bảo vệ dài hạn (một năm) chống lại quý vị, quý vị có thể xin thay đổi hoặc kết thúc lệnh bảo vệ dài hạn. Xem câu hỏi kế tiếp.

### **Làm sao để xin toà thay đổi hoặc kết thúc lệnh bảo vệ?**

Sau khi chánh án ban lệnh bảo vệ, quý vị có thể xin chánh án

- thay đổi (sửa đổi) lệnh bảo vệ. Điều này có nghĩa lệnh bảo vệ vẫn hiệu lực, nhưng quý vị xin thay đổi vài điều khoản trong đó. Thí dụ quý vị muốn thăm con cái theo một lịch thăm viếng khác hoặc quý vị cần liên lạc hạn chế với nguyên đơn để bàn về tài chánh. Hãy sử dụng Kiến Nghị Xin Sửa Đổi Lệnh Bảo Vệ (mẫu đơn [DV-131](#) hoặc [DV-131M](#) ).
- kết thúc (huỷ bỏ) lệnh bảo vệ. Điều này có nghĩa lệnh bảo vệ sẽ bị huỷ bỏ hoàn toàn. Nếu nguyên đơn không đồng ý, quý vị phải chứng minh có sự thay đổi quan trọng kể từ sau khi chánh án ban lệnh bảo vệ. Toà sẽ không tái lập phiên toà cũ. Hãy sử dụng Kiến Nghị Xin Huỷ Bỏ Lệnh Bảo Vệ (mẫu đơn [DV-133](#) hoặc [DV-133M](#) ).

Mẫu đơn đã in ra giấy có sẵn tại văn phòng thư ký toà án, trên mạng tại có sẵn tại [ak-courts.info/dvforms](http://ak-courts.info/dvforms) .

Nếu quý vị xin thay đổi hoặc kết thúc một lệnh bảo vệ ngắn hạn, thông thường toà sẽ xếp một phiên xử trong vòng 72 giờ. Nếu quý vị xin thay đổi hoặc kết thúc một lệnh bảo vệ dài hạn, thông thường toà sẽ xếp một phiên xử trong vòng từ 2 đến 4 tuần. Quý vị phải hầu toà nếu không kiến nghị của quý vị sẽ bị từ chối.

**Quan trọng:** Tiếp tục tuân thủ lệnh bảo vệ trừ khi chánh án thay đổi hoặc kết thúc bằng văn bản. Nếu lệnh bảo vệ thay đổi hoặc kết thúc trong toà dân sự về lệnh bảo vệ, những điều lệnh trong toà hình sự liên quan đến cùng vụ việc sẽ **không** thay đổi. Cũng vậy, nếu vụ hình sự được huỷ bỏ hoặc lệnh cấm liên lạc trong toà hình sự có thay đổi, điều này **không** thay đổi lệnh bảo vệ trong toà dân sự. Dù một lệnh bảo vệ thay đổi hoặc kết thúc, quý vị vẫn phải tuân thủ lệnh bảo vệ kia. **Đừng liên lạc với người kia trừ khi không còn các lệnh cấm.**

### **Có điều luật liên bang nào mà tôi cần phải biết?**

Theo điều 18 USC § 922(g)(8), quý vị không được quyền sở hữu hay chất chứa súng ngắn nếu đã từng bị một lệnh bảo vệ dài hạn chống lại mình. Điều luật này có thể hay không áp dụng vào trường hợp của quý vị, tùy theo quan hệ giữa quý vị cùng nguyên đơn và những phát hiện cụ thể mà chánh án quyết định trong lệnh bảo vệ. Điều luật này **không** áp dụng trong trường hợp của lệnh bảo vệ khẩn cấp và ngắn hạn.

## TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN BẠO HÀNH TRONG GIA ĐÌNH

### **Để hội đủ điều kiện cấu thành một tội hình sự:**

- Một tội phạm đã xảy ra hoặc toan tính; và
- Tội phạm được thực thi bởi một người trong nhà đối với một người trong nhà; và
- Tội phạm phải nằm trong danh sách của bộ luật Alaska, hoặc vi phạm một điều luật tương tự của tiểu bang khác.

### **Định nghĩa của “người trong nhà” theo bộ luật bạo hành trong gia đình của Alaska:**

(1) Người trưởng thành hoặc vị thành niên là một hay hơn những điều sau:

- đang là hoặc đã là người hôn phối
- đang sống chung hoặc đã từng sống chung trong quá khứ
- đang hẹn hò hoặc có quan hệ tình dục ( hoặc đã quan hệ trong quá khứ)
- có quan hệ huyết thống hoặc con nuôi đến “huyết thống đời thứ tư”
- có quan hệ hoặc từng có quan hệ qua hôn nhân
- có con chung

(2) Con cái vị thành niên của một người có bất cứ mối quan hệ nào đã kể trong phần (1).

### **Danh sách những tội hội đủ điều kiện để được lệnh bảo vệ bạo hành trong gia đình:**

**Hành hung** là khi một người gây thương tích về thể xác cho một người khác, hoặc khi một người đe dọa gây thương tích về thể xác cho một người khác và có thể thực hiện sự đe dọa này ngay. Nếu có sự đe dọa, quý vị vẫn có thể xin được lệnh bảo vệ dù bị đơn chưa gây thương tích trên cơ thể của quý vị.

**Gây hoả hoạn hoặc Bất cẩn gây cháy mức hình sự** là khi một người gây thiệt hại cho tài sản của người khác do gây cháy hoặc gây nổ. Cũng là tội phóng hoả và gây nổ khi tự gây thiệt hại cho tài sản của mình nếu việc làm này đưa người khác vào nguy cơ bị thương tích nặng.

**Tội lén vào ăn trộm** là khi một người đi vào hoặc ở lại trong một toà nhà một cách bất hợp pháp với ý định gây án trong toà nhà đó.

**Phá hoại mức hình sự** là khi một người cố tình phá hoại tài sản của người khác. Phá hoại mức hình sự có thể xảy ra khi người kia đồng sở hữu tài sản bị phá thiệt hại.

**Xâm nhập mức hình sự** là khi một người đi vào hoặc ở lại một cách bất hợp pháp trong một mảnh đất, một ngôi nhà, hoặc một chiếc xe.

**Tàn nhẫn với thú nuôi** là khi một người hiểu biết mà vẫn giết chết hoặc gây thương tích cho một con vật là thú nuôi, với ý định gây sợ hãi, đe dọa, hoặc khủng bố một người khác.

**Can thiệp vào quyền nuôi giữ con** là khi có người trong gia đình bắt giữ một đứa trẻ mà mình không có quyền giữ, và người đó có ý định không để người giám hộ hợp pháp gặp gỡ bé trong một thời gian dài. Một thí dụ là khi một phụ huynh mang đứa trẻ đi khỏi tiểu bang để cách biệt phụ huynh kia một thời gian dài, mà không được luật pháp cho phép. Khi một phụ huynh trả con không đúng theo giờ hẹn **không phải là** can thiệp quyền nuôi giữ.

**Tống tiền và Cưỡng ép** là những tội thông thường gọi là “tống tiền”. Tội này liên quan đến việc gây hại hoặc đe dọa sẽ gây thương tích, hoặc những loại thương tổn khác để lấy tài sản của một người khác, hoặc bắt buộc người khác phải làm những chuyện ngoài ý muốn. Một thí dụ là một người nào đó đe dọa sẽ đăng chuyện đáng xấu hổ của quý vị lên mạng trừ khi quý vị đưa tiền cho họ.

**Quấy nhiễu** là khi có người, với ý định quấy nhiễu hay làm phiền người khác:

- gọi điện thoại không chịu tắt khiến người khác không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi; hoặc
- gọi liên tục vào giờ khắc hết sức bất tiện; hay là
- gọi điện thoại hoặc liên lạc qua phương tiện điện tử nặc danh hoặc dùng lời tục tĩu, hoặc đe dọa hành hung thể xác hoặc đùng chạm mang tính tình dục; hoặc
- đăng hình hoặc phân phát hình ảnh, hoặc băng quay hình cho thấy bộ phận sinh dục, hậu môn của người kia, hoặc hình nhũ hoa, hoặc cảnh người kia đang quan hệ tình dục.

**Bắt cóc** là khi có người giữ một người khác ngoài ý muốn của họ. Thường thường cũng có nghĩa là người này dự định hành hung hay xâm phạm thể xác người kia, tạo ra nguy cơ khiến người kia có thể bị thương tổn trầm trọng, hoặc dấu diếm khiến người kia bị nguy cơ không được tìm thấy.

**Bất cẩn gây ra nguy hiểm** là khi hành động của một người có **nguy cơ lớn** gây thương tích **trầm trọng** cho người khác. Một thí dụ là khi quý vị đang lái xe trên xa lộ mà người trong xe chộp bánh lái, tìm cách đẩy quý vị vô lễ khiến quý vị có khả năng cao gặp tai nạn xe cộ nặng nề.

**Cướp** là khi một người dùng sức, hoặc đe dọa dùng sức, để lấy tiền bạc hoặc tài sản của người khác. Tiền bạc hoặc tài sản phải ở trên người hoặc ở rất gần người bị đe dọa.

**Tội phạm tình dục** bao gồm tất cả các hình thái bạo hành tình dục, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, loạn luân và công xúc tu sĩ. Tội phạm tình dục cũng có thể xảy ra dù hai bên là người hôn phối. Bao gồm tội liên quan đến phim ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên, nhưng tội khác liên quan đến phim ảnh khiêu dâm nói chung không được bao gồm.

**Theo dõi bất hợp pháp** là khi một người không ngừng liên lạc một người khác mà người kia không tình nguyện, **và** cách liên lạc này khiến người kia e rằng mình sẽ gặp nguy cơ bị thương tích hoặc mất mạng.

**Đe dọa khủng bố** là khi một người khai có một hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng khiến người kia lo sợ bị tổn thương thân thể. Một thí dụ là gọi điện thoại cho quý vị đe dọa sẽ bắn quý vị nếu quý vị rời khỏi nhà. Đe dọa khiến phải di tản khỏi một toà nhà hoặc gây bất tiện trầm trọng cho một nhóm người cũng cấu thành tội trạng.

**Vi phạm lệnh bảo vệ** là khi một người làm một việc mà mình bị lệnh bảo vệ về bạo hành trong gia đình, theo dõi bất hợp pháp, bạo hành tình dục cấm làm.